

Số: 85/BC-PKT

Vĩnh châu, ngày 09 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số 3775/UBND-NC ngày 03/12/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc giao báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri KH thứ 16.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Kinh tế báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

#### 1. Về Kinh tế

##### - Cử tri phường Khánh Hòa, Phường 2, xã Vĩnh Hiệp:

+ Kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền có giải pháp điều chỉnh giá thuốc nuôi trồng thủy sản vì mức giá chênh lệch cao gây hoang mang cho người dân nuôi tôm; Đề nghị có giải pháp kiểm soát giá cả thị trường nhất là thức ăn, thuốc thủy sản và các mặt hàng phục vụ nuôi tôm; Đề nghị có giải pháp chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo từng vùng có điều kiện như tôm lúa, ...

+ Kiến nghị triển khai về chuyển đổi các cây trồng và vật nuôi. Vì hiện nay giá cả thị trường bấp bênh, vật tư nguyên liệu thì ngày càng tăng nên các ngành cần phải có biện pháp đối với phát triển nông nghiệp của địa phương.

- Cử tri xã Vĩnh Tân: Tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng cần có cơ chế, chính sách kiểm soát nguồn gốc tôm giống, thức ăn, thuốc thủy sản ... nhằm cung cấp nguồn tôm giống sạch bệnh, đảm bảo giá cả và chất lượng các mặt hàng thức ăn, thuốc thủy sản đúng theo chất lượng kiểm định, góp phần giảm giá thành sản xuất cũng như nâng tỷ lệ tôm nuôi thành công cho bà con nông dân.

*Về điều chỉnh giá thuốc nuôi trồng thủy sản vì mức giá chênh lệch cao gây hoang mang cho người dân nuôi tôm; Đề nghị có giải pháp kiểm soát giá cả thị trường...* Vấn đề này cấp thị xã không có thẩm quyền giả quyết, tuy nhiên sẽ có ý kiến với các ngành chức năng tỉnh như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường... để tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, quản lý.

*Về chuyển đổi các cây trồng và vật nuôi:* Hiện nay UBND thị xã cũng đã có chỉ đạo ngành chuyên môn của thị xã và đề nghị Sở Nông nghiệp tỉnh tạo điều kiện kêu gọi đầu tư, xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp với mục tiêu đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù

của thị xã chỉ phù hợp với các đối tượng chủ lực là nuôi tôm nước lợ và cây hành, nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải cần có thử nghiệm, nghiên cứu bước đầu để chọn đối tượng phù hợp. Cụ thể hiện nay trên địa bàn thị xã đã triển khai các dự án như: Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản (nhã xuống, măng cầu ta) tại phường Vĩnh Phước; Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ (hành tím hữu cơ, tỏi hữu cơ, nhãn hữu cơ, nuôi dê hữu cơ) tại Vĩnh Hải, Phường 2, Vĩnh Phước, Vĩnh Hiệp; Xây dựng mã vùng trồng và liên kết tiêu thụ ớt tại Lai Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải; Đề án phát triển nuôi tôm nước lợ do tỉnh đầu tư một số mô hình nuôi tiết kiệm chi phí, chứng nhận VietGAP; Dự án phát triển chăn nuôi bò tạo Phường 2 với mục tiêu là nâng cao tỷ lệ giống bò lai chất lượng cao để cải tạo đàn bò địa phương.

Trong thời gian tới, khi tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án đã triển khai sẽ chọn đối tượng, mô hình phù hợp triển khai nhân rộng, kết hợp và thay thế dần các đối tượng, mô hình kém hiệu quả.

+ Đề nghị có chính sách hỗ trợ người dân trong nuôi tôm như vốn, kỹ thuật.

*Về hỗ trợ vốn cho nông dân:* thuộc thẩm quyền của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng.

*Về hỗ trợ kỹ thuật:* Hàng năm phòng Kinh tế đều có triển khai kế hoạch tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các Hợp tác, xã, nông dân trên địa bàn các xã, phường từ nguồn vốn sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy sản của thị xã. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tế của nông dân tại các xã, phường về hỗ trợ kỹ thuật hàng năm, đề nghị UBND các xã, phường đăng ký nhu cầu tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật với các đối tượng cây trồng vật nuôi và theo từng giai đoạn mùa vụ cụ thể gửi về phòng Kinh tế để chỉ đạo các Trạm chuyên môn triển khai thực hiện.

- **Cử tri Trà Sết, xã Vĩnh Hải:** tình hình khai thác thủy sản ven bờ hiện nay đang bị tàu lớn từ địa phương khác đến khai thác và làm hư hỏng công cụ đánh bắt của ngư dân, đồng thời ảnh hưởng đến các loại nguồn giống như: cá kèo, nghêu...

Năm 2023, phòng Kinh tế cũng đã có đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ tuần tra, xử lý các trường hợp tàu cá địa phương khác ngoài tỉnh đến khai thác thủy sản (nghêu, sò giống) tại vùng biển ven bờ xã Vĩnh Hải. Cụ thể: Chi cục Thủy sản đã điều động tàu kiểm ngư, cano phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm, phòng Kinh tế kiểm tra thực tế tại vùng biển ven bờ thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, qua đó đã phát hiện có hơn 200 tàu (của các tỉnh lân cận như Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang) đang hoạt động khai thác nghêu giống bằng hình thức sử dụng ghe xuống composite gắn máy có công suất lớn (từ 90 cv đến 180 cv) kết hợp miệng cào nghêu, sò gắn lưới mùng. Khi Đoàn kiểm tra yêu cầu các phương tiện ngừng khai thác để kiểm tra, tuy nhiên các phương tiện này không chấp hành lệnh dừng để kiểm tra mà tổ chức thành nhóm từ 5 đến 10 phương tiện chạy với tốc độ cao,

lạng lách qua lại, ngăn không cho Cano KN-618-ST cập các tàu đang khai thác nghêu để kiểm tra, với mục đích để hỗ trợ các tàu này bỏ chạy, vượt khỏi tầm kiểm soát của Đoàn kiểm tra đang làm nhiệm vụ.

Đề công tác kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác nghêu, sò giống tại vùng biển ven bờ thị xã Vĩnh Châu mang lại hiệu quả. Phòng Kinh tế đề xuất:

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải chủ động trong công tác nắm bắt tình hình và phối hợp với các lực lượng như: Biên phòng, Kiểm lâm và các ngành chức năng có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác nghêu, sò giống và gây mất an ninh trật tự theo phân cấp thẩm quyền của địa phương, trường hợp vượt khả năng, thẩm quyền xử lý có báo cáo và đề xuất lên cấp trên hỗ trợ.

Phối hợp với Đoàn Biên phòng Vĩnh Hải thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện ngoài tỉnh vào neo đậu ở các kênh, rạch trên địa bàn của địa phương theo quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính Phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

**- Cử tri Khóm 2, Phường 1:** kiến nghị các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ vay vốn cho người nông dân để phục vụ việc nuôi trồng thủy sản và có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản.

*Về vay vốn cho nông dân thuộc thẩm quyền của các Ngân hàng, tổ chức tính dụng.*

## **2. Về Thủy Lợi**

### **- Cử tri xã Vĩnh Hiệp:**

+ Áp Đặng Văn Đông, đề nghị quan tâm chỉ đạo việc mở cống Vĩnh Tân để dẫn nước biển về phục vụ nuôi tôm.

Đối với vấn đề này phòng Kinh tế đã tham mưu UBND thị xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi và các sở ngành liên quan khảo sát nhiều lần và đã được UBND thị xã đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh. Hiện nay UBND tỉnh đã có Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 về việc giao Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 24 (Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 28/8/2024). Và hiện tại Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức triển khai thực hiện.

+ Cử tri ấp Đặng Văn Đông: việc nạo vét kênh thủy lợi phải theo điều kiện thực tế của vùng nuôi tôm.

Hàng năm phòng Kinh tế ban hành văn bản gửi đến UBND các xã, phường yêu cầu rà soát tất cả hệ thống kênh thủy lợi bị bồi lắng được cử tri kiến nghị, lập kế hoạch nạo vét đối với công trình thực sự bức xúc cần thực hiện để

phục vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và phòng chống thiên tai của địa phương; nhất là đối với vùng nuôi trồng thủy sản và trồng màu, gửi phòng Kinh tế để tổng hợp chung trình HĐND và UBND thị xã để bố trí kinh phí thực hiện.

+ Cử tri ấp Tân Thành A: đề nghị các cơ quan chức năng rà soát lại các tuyến kênh thủy lợi bị bồi lắng, kịp thời nạo vét để phục vụ sản xuất.

**- Cử tri phường Khánh Hòa:**

+ Cử tri khóm Kinh Ven: đề nghị nạo vét các tuyến kênh của Kinh Ven, đồng thời cho người địa phương giám sát việc thực hiện nạo vét kênh để đạt hiệu quả.

+ Cử tri khóm Huỳnh Thu: đề nghị nạo vét kênh từ Huỳnh Thu đến giáp Bung Tum chiều dài 3000m.

+ Cử tri khóm Kinh Mới Đông: đề nghị nạo vét kênh bờ chỉ đỏ từ nhà Bà Trong đến nhà ông Minh.

**- Cử tri phường Vĩnh Phước:** đề nghị nạo vét tuyến kênh từ cầu Phước Lục đến giáp Đai Trị, từ ngã 3 sông Trà Nho đến giáp Vĩnh Hiệp (cử tri khóm Vĩnh Thành); Tuyến kênh cơ nhất, kênh đê cấp 1 (cử tri khóm Tân Qui); Tuyến kênh Cơ Nhì (cử tri khóm Đai Trị).

- Cử tri xã Vĩnh Tân: kiến nghị nạo vét tuyến kênh Cơ Nhì (thuộc địa bàn ấp Tân Hòa – Tân Trà).

- Cử tri ấp Xẻo Su xã Lai Hòa đề nghị lãnh đạo các cấp có ý kiến đề xuất với xã Vĩnh Tân nạo vét kênh Bảy Túc vì kênh này thuộc quyền quản lý của xã Vĩnh Tân nhưng rất nhiều hộ dân thuộc ấp Xẻo Su sử dụng chung dòng kênh này, hiện tại kênh đã bị lạng gây ảnh hưởng cho người dân lấy nước sản xuất nuôi trồng thủy sản không đủ.

**- Cử tri Phường 1:**

+ Kiến nghị nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nhằm phục vụ việc nuôi trồng thủy sản cho bà con trên địa bàn phường.

+ Cử tri Khóm 1: Kiến nghị cần đầu tư nạo vét Sông Vĩnh Châu nhằm tạo dòng chảy thông thoáng.

Đối với các kênh thủy lợi được cử tri kiến nghị thực hiện nạo vét trong thời gian tới; phòng Kinh tế xin ghi nhận và sẽ phối hợp với UBND các xã, phường đi khảo sát, xây dựng kế hoạch, trình HĐND và UBND thị xã bố trí kinh phí nạo vét trong năm 2025.

**- Cử tri phường Vĩnh Phước** đề nghị các ngành chức năng cấp trên xây dựng hệ thống công hợp đối với tuyến kênh sau UBND phường từ khóm Sở Tại A đến chợ Xẻo Me vì hiện nay tuyến kênh này bị ô nhiễm môi trường rất nặng (cử tri khóm Sở Tại A, Xẻo Me).

Phòng Kinh tế xin ghi nhận và sẽ phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Quản lý đô thị và UBND phường Vĩnh Phước đi khảo sát, xây dựng phương án trình HĐND và UBND thị xã xem xét.

### 3. Về nước sạch

#### - Cử tri phường Khánh Hòa:

+ Khóm Nguyễn Út: đề nghị kéo nước sạch trên địa bàn khóm vì hiện nay người dân trong khóm chưa có nguồn nước sạch.

+ Khóm Lãm Thiết: đề nghị kéo nước sạch khu vực Giồng Chát chiều dài 2.500m, có 42 hộ dân sống trong khu vực này.

+ Khóm Kinh Ven: đề nghị kéo nước sạch khu vực KT2 chiều dài 1000m có 80 hộ dân sinh sống.

+ Khóm Kinh Mới Sóc: đề nghị kéo nước sạch dọc theo tuyến lộ đal mới chiều dài 1.500m có 20 hộ dân sinh sống.

- **Cử tri phường Vĩnh Phước** đề nghị kéo nước sạch từ đầu lộ Nam Sông Hậu đến khu vực giồng Mau (cử tri khóm Wáth Pích); đề nghị trung tâm nước sạch kéo nước sạch từ huyện lộ 48 đến đê quốc phòng (cử tri khóm Biển Trên); từ ngã 3 ra đến kênh 700 vì ở đây hộ dân sinh sống khá nhiều (cử tri khóm Biển Dưới).

Phòng Kinh tế xin ghi nhận và sẽ tiếp tục phối hợp Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng khảo sát xem xét thực hiện.

- **Cử tri ấp Lai Hoà A, xã Lai Hoà** kiến nghị HĐND xem lại việc cấp nước sạch tuyến lộ Nam Sông Hậu đoạn giáp ranh Bạc Liêu có một số hộ dân tự ý cắt đường ống nước dẫn nước xài mà không gắn đồng hồ nước.

Việc này phòng Kinh tế đã phối hợp với Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, khảo sát. Thực tế có một số hộ dân tự ý lấy nước từ val xả giữa nguồn và cuối nguồn của đường ống chính ở hai bên đường, các hộ dân chủ yếu lấy nước vào ban đêm, khó phát hiện; hiện tại Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã xử lý, thực hiện bít nút các val đó.

Trên đây là nội dung giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp theo nội dung báo cáo số 43/BC-HĐND ngày 03/12/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của phòng Kinh tế gửi Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã để tổng hợp chung./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Lưu: PKT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Mã Chí Thọ**

